

QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 10/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về một số vấn đề cấp bách. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình.

Buổi sáng, các đại biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Tham gia phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình) có bản nháp trí với nội dung tố trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Đại biểu cho rằng, thực tiễn công tác

mua sắm, đấu thầu trong thời gian qua đã đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về đấu thầu để đáp ứng đòi hỏi cấp bách trong việc mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; cần tiếp tục cải tiến quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Vì vậy, đại biểu đề nghị trong Luật Đầu thầu nên có nội dung về lĩnh vực y tế, có quy định riêng, cụ thể về mua sắm trang thiết bị, thuốc men, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Sau khi thông qua dự án Luật, Quốc hội cần giao cho Chính phủ tiếp tục nghiên cứu làm cơ sở rà soát tổng thể các luật chuyên ngành liên quan, nếu cần thiết có kế hoạch sửa đổi căn bản, đồng bộ. Ưu việt trong dự thảo dự án Luật sửa đổi lần này là việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương rõ ràng, tuy nhiên cần gắn thêm trách nhiệm cụ thể, bổ sung thêm các quy định về hậu kiểm để đánh giá, giám sát. Đối với Luật Đầu tư công, đại biểu đề nghị ban soạn thảo rà soát, nghiên cứu quy định cụ thể về những trường hợp dừng chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền để thuận lợi cho

quá trình triển khai trên thực tế. Với quy mô sử dụng đất và quy mô dân số thì áp dụng theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, sự cần thiết, phù hợp của dự án đối với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch có liên quan và phạm vi, quy mô mặt cắt ngang, phương án thiết kế sơ bộ và lựa chọn công nghệ chính; sơ bộ phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư. Hình thức đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn và thu hồi vốn đầu tư. Phương án phân chia các dự án thành phần và tiến độ hoàn thành. Cơ chế, chính sách triển khai đầu tư dự án. Một số đại biểu đồng tình với việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 toàn bộ bằng vốn đầu tư công và Bộ Giao thông Vận tải sẽ quản lý, đầu tư, không giao cho địa phương làm chủ đầu tư các dự án thành phần. Các đại biểu đề

ngợi cần tính toán kỹ nguồn lực và khả năng huy động vốn bởi dự án có tới 12 dự án thành phần với quy mô lên tới 147.000 tỷ đồng. Nhu cầu giải ngân đến năm 2025 là gần 120.000 tỷ đồng, trong đó 72.000 tỷ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu đề nghị Chính phủ và chính quyền các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân. Để bảo đảm tiến độ công trình, một số đại biểu đề xuất phải có cơ chế đặc thù trong thực hiện các thủ tục đầu tư dự án đồng thời sớm có phương án phù hợp để thu hồi vốn.

Tại các phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ liên quan đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo dự án Luật và chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, có báo cáo tiếp thu, giải trình trình Quốc hội xem xét, ban hành.

THU HIỀN

TRAO TẶNG XE XÉT NGHIỆM... (Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 10/1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) tổ chức trao tặng xe xét nghiệm Covid-19 lưu động cho tỉnh Thái Bình. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Xe xét nghiệm Covid-19 lưu động trị giá 15 tỷ đồng. Thùng xe gồm 4 phòng chức năng: phòng pha mix, phòng Realtime-PCR, phòng đệm, phòng nhận mẫu và tách chiết với đầy đủ trang thiết bị lấy mẫu, lưu trữ, phân tích kết quả giúp nhân viên y tế thao tác thuận tiện. Hệ thống nâng hạ được vận hành bằng hệ thống thủy lực và điều khiển bằng remote thông minh. Xe xét nghiệm Covid-19 lưu động có thể di chuyển đến bất kỳ địa điểm nào để tiến hành xét nghiệm tại chỗ (công suất xét nghiệm từ 2.000 - 3.000 mẫu/ngày), giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch bệnh và quá tải cho các cơ sở y tế. Đồng thời, xe xét nghiệm lưu động còn giúp tiết kiệm thời gian và bảo đảm tiêu chuẩn xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bảo đảm độ chính xác, giảm chi phí so với việc xây dựng phòng thí nghiệm tại chỗ, tiết kiệm chi phí vận chuyển mẫu cũng như các chi phí khác hao khác liên quan đến việc vận chuyển mẫu từ điểm lấy mẫu đến các phòng thí nghiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay. Xe xét nghiệm lưu động sẽ được chuyển giao cho Sở Y tế để sớm đưa vào sử dụng, đặc biệt là trong công tác tầm soát dịch tại những địa bàn có nguy cơ cao. Đồng chí cho biết, thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ở mức cao. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, tình đã từng bước kiểm soát được dịch Covid-19. Việc đưa vào sử dụng xe xét nghiệm Covid-19 lưu động sẽ nâng công suất xét nghiệm trên địa bàn tỉnh, góp phần nhanh chóng phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng khi xuất hiện các tình huống dịch.

Nhân dịp này, SCB trao tặng 2.000 suất quà trị giá 1 tỷ đồng cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là một trong nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực và kịp thời của SCB nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

DẶNG ANH

HỘI CỤU CHIẾN BINH TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua cho các tập thể.

Ảnh: THÀNH TÂM

pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Các cấp hội hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, phấn đấu tỷ lệ gia đình hội viên nghèo giảm còn dưới 0,3%; có trên 95% hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội CCB tỉnh đạt được trong năm 2021. Để thực hiện thắng lợi

nhệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ hội cơ sở cần nắm chắc, bám sát những nội dung, nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo để tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục đẩy mạnh

các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa, đồng đều ở tất cả các tổ chức hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm để triển khai phong trào một cách hiệu quả. Hội viên CCB cần tích cực hơn nữa tham gia hoạt động hòa giải, giải phóng mặt bằng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, quan tâm, chăm lo tới hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Hội CCB các cấp bởi đây là cơ hội tốt nhất để các cấp hội xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hội CCB cơ sở tích cực hơn nữa tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; là chỗ dựa uy tín, tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động giám sát trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam, bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hội năm 2021 và vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM... (Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tới dự.

Năm 2021, hệ thống dân vận các cấp tích cực tham mưu cấp ủy đẩy mạnh công tác quan triết, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của trung ương, của tỉnh đến các bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên nắm chắc, phản ánh kịp thời tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác dân vận của chính quyền được đẩy mạnh, các chương trình phối hợp được triển khai thực hiện hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu. Tập trung phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.

Công tác tôn giáo thường xuyên được quan tâm, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chính sách, tín đồ các tôn giáo sống "tốt đời đẹp đạo", tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò tích cực trong phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Các mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu, gương điển hình trong nhân dân được tuyên truyền rộng rãi, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả công tác dân vận của tỉnh năm 2021 đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy và hệ thống dân vận các cấp cần tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Tiếp tục quán triệt đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, coi công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chủ động, thường

LỰA CHỌN MỘT SỐ CÔNG TRÌNH... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

những ngày đầu xuân mới. Các công trình, dự án được lựa chọn đồng thồ, khởi công phải có quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, nhà đầu tư phải có năng lực tài chính tốt và kinh nghiệm quản lý nhằm bảo đảm

chất lượng, tiến độ công trình, dự án. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông nhất lựa chọn một số công trình, dự án từ nguồn ngân sách nhà nước và dự án có vốn của nhà đầu tư để tổ chức khởi công, động

thổ vào đầu xuân Nhâm Dần 2022. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, nhà đầu tư phải hết sức cố gắng, xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện khoa học, bảo đảm thời gian nhanh nhất, không để xảy ra cản trở tiến độ dự án. Đặc biệt, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thiện các thủ tục: cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định quy hoạch, chuyển nhượng, giao đất, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu nối giao thông... cho các dự án. Các nhà đầu tư được lựa chọn công trình, dự án khởi công, đồng thồ xác định rõ vinh dự, trách nhiệm của mình, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng tổ chức sự kiện khởi công, đồng thồ các công trình, dự án vào đầu xuân Nhâm Dần 2022, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, lan tỏa ý nghĩa và thành công.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT... (Tiếp theo trang 1)

đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, không để dịch lây lan, bùng phát trên địa bàn; nâng cao hơn nữa trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị trong phòng, chống dịch. Các địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường rà soát, nắm bắt, lập danh sách những người từ tỉnh ngoài dự

kiến về quê dịp trong tết Nguyên đán; quản lý, xét nghiệm sàng lọc các nhóm nguy cơ (nhóm từ tỉnh ngoài về, nhóm nhập cảnh, nhóm các dịch vụ ăn uống, karaoke...). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương rà soát, có hướng dẫn cụ thể, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các hoạt động tập trung đông người. Bên cạnh đó, các địa phương phối hợp với các ngành liên quan thực hiện hiệu quả việc nhập liệu vắc-xin, bảo đảm quyền lợi cho người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 ngoài cơ sở đang vận hành, bảo đảm điều

trị cho khoảng 300 - 500 bệnh nhân Covid-19 theo kế hoạch đã đề ra.

Ngành y tế tham mưu các biện pháp, kế hoạch tiêm cho những người có bệnh nền, không đến được các điểm tiêm; phân bổ vắc-xin khoa học, hiệu quả; bảo đảm an toàn tại các cơ sở y tế và thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị Covid-19, đồng thồ nghiên cứu phương án thu dung, điều trị Covid-19 tại xã, phường, thị trấn.

Trước bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị ngành giáo dục chủ động phối hợp với các địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các trường học.

NGÂN HUYNH

THAIBINH SEED Gặp mặt người lao động qua các thời kỳ

Sáng ngày 10/1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed tổ chức buổi gặp mặt người lao động qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty (10/1/1972 - 10/1/2022).

Nửa thế kỷ qua, các thế hệ người lao động Thái Bình Seed đã mang hết tâm huyết, trí tuệ xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong

ngành giống cây trồng Việt Nam. Trong không khí thân mật, đầm ấm, tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Thái Bình Seed. Thay mặt Công ty, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thái Bình Seed Trần Mạnh Bảo bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới

các thế hệ người lao động của Công ty về những cống hiến hết mình, góp phần làm nên trang vàng truyền thống của Thái Bình Seed. Đây chính là nguồn động viên, tiếp sức cho các thế hệ tiếp theo tiếp tục sứ mệnh "Đồng hành cùng người nông dân mới".

MINH NGUYỆT

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ Tín chấp cho gần 1.850 hội viên vay vốn

Chiều ngày 10/1, Hội Nông dân thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Thực hiện công tác hội và phong trào nông dân, năm 2021, các cấp hội nông dân thành phố đã kết nối 320 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 14.200 người, đạt 69% so với tổng số hộ nông dân. Hướng ứng phong

trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã có gần 12.000 hộ đăng ký tham gia, qua bình xét có trên 8.900 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận ủy thác, tín chấp với tổng dư nợ gần 70 tỷ đồng cho gần 1.850 hội viên vay.

Về nhiệm vụ năm 2022, Hội Nông dân thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tổ chức hội; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh..., góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.